

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An: Chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích Quốc gia Trùng Bồn, Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào; thăm gia đình chính sách; khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng tham dự với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; là vùng đất "Địa linh, nhân kiệt" có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng, gắn liền với tên tuổi nhiều nhà cách mạng tiền bối, danh nhân, chí sỹ yêu nước, có truyền thống hiếu học, cần cù, đoàn kết, có một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,2%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng 35% kế hoạch; xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD, tăng 60,77% so với năm 2020 (mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD). Trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,44% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định với mức tăng trưởng đạt 4,14%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá và đạt 11,65%; dịch vụ phục hồi, tăng trưởng đạt 9,22%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng,



bằng 69,1% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực.

Nghệ An là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước có phương pháp, cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ. Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo; chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế như: Thu hút đầu tư tuy có đổi mới nhưng chưa tạo được đột phá, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề cần phải đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình và xử lý phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng thách thức, khó khăn nhiều hơn, tác động không nhỏ tới đất nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và chủ động tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ. Tỉnh chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện thật tốt 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát lại những việc cần làm và khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Kế thừa những thành quả đạt được qua các thời kỳ, tiếp tục phát huy nguồn lực từ truyền thống lịch sử, văn hóa, con người cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc, vị trí, vai trò, lợi thế hiếm có của Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Tiếp tục đào sâu suy nghĩ, thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có cơ chế huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là phương thức hợp tác công tư, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

3. Cùng với cả nước phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy thoái kinh tế, bảo đảm 5 cân đối lớn; phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa công tác quy hoạch, giải ngân đầu tư công; tổ chức triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

4. Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đất đai, kinh tế tập thể, nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đột phá về hạ tầng giao thông có các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, tuyến đường bộ cao tốc nối thị xã Cửa Lò - thành phố Vinh đi huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư 03 dự án trong năm 2022; sớm kết nối các công trình giao thông này với hệ thống hạ tầng khác để Nghệ An phát triển.

5. Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 căn cơ, bài bản, có giải pháp đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy tiềm năng, lợi thế và hóa giải những khó khăn, bất cập, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng và hoàn thiện công tác lập, thẩm định quy hoạch tỉnh Nghệ An trong quý III năm 2022. Tập trung thực hiện sớm quy hoạch mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh để có định hướng phát triển bền vững, lâu dài.

6. Nâng cao chất lượng và phát huy tối đa nguồn nhân lực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn; phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa có sức hút, sức lan tỏa mạnh mẽ như Ngày hội Làng Sen, Liên hoan dân ca Ví Dặm.

7. Phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động phòng thủ. Giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo; tăng cường công tác tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về quy hoạch, đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp, cung cấp số liệu liên quan tới dự báo công suất, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh để Bộ Giao thông vận tải rà soát, xem xét thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch (nếu phù hợp) theo đúng trình tự, thủ tục và quy định trong quá trình lập, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Về kiến nghị phương án đầu tư các công trình phụ trợ Cảng hàng không

quốc tế Vinh theo phương thức đối tác công tư (PPP):

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án đầu tư cụ thể, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc đầu tư xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, rà soát tổng thể quy hoạch mặt bằng công năng khu vực cảng; trên cơ sở đó, hướng dẫn tỉnh Nghệ An hoàn thiện thủ tục và thực hiện dự án theo đúng quy định; ưu tiên các phương án huy động nguồn lực đầu tư từ phương thức đối tác công tư, xã hội hóa...

3. Về việc đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn:

a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan có thẩm quyền lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó tính đến phương án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trình duyệt theo đúng quy định.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để giải phóng mặt bằng khi có điều kiện về nguồn vốn và hỗ trợ địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện đầu tư theo quy định.

4. Về đề nghị cho phép mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II:

a) Về việc lập đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định hiện hành và nhu cầu thực tế của Tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

b) Về việc xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định các dự án theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2022.

5. Về vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các cơ quan liên quan và phía Bạn, làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để vận động tài trợ vốn cho dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Nghệ An:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẩn trương rà soát hồ sơ, cập nhập số liệu để làm rõ số kinh phí cần hỗ trợ; trên cơ sở đó, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì

phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về dự án Hồ chứa nước Bản Mòng (Dự án):

a) Về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 1:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền và nhu cầu thực tế cần xử lý đối với các dự án tương tự, thống nhất phương án phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền (chậm nhất trong tháng 8 năm 2022).

b) Về chủ trương đầu tư Dự án giai đoạn 2:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, cơ quan liên quan cập nhật số liệu, rà soát kỹ quy mô và hiệu quả kinh tế của Dự án; trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất trong tháng 8 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện, đồng thời theo dõi đôn đốc và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, GTVT, QP, TP, NG, TN&MT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, VH,TT&DL, XD;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Công TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, QHQT, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3) Thuy

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp